

BÁO CÁO **Về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em”**

Thực hiện Văn bản số 228/SGD&ĐT, ngày 04/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên báo cáo về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em” như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO

Tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch 210/KH-UBND, ngày 18/02/2021 về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trên địa bàn huyện.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã để triển khai Chương trình nghiêm túc, hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức, rà soát và cập nhật thông tin tại địa chỉ <https://admin/inhandao.vn/auth/login>, tài liệu kèm theo văn bản số 156/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tiếp nhận, quản lý, khai thác các nguồn hỗ trợ đúng mục đích.

Cử đầu mối (*cấp MN: đ.c Hà Thị Hương, cấp TH: đ.c Lâm Thị Ngọc Thảo, cấp THCS Nông Thị Hồng Hạnh*) cung cấp thông tin nhu cầu hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc tài trợ các cơ sở giáo dục giải quyết khó khăn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả triển khai hoạt động

67/67 trường thuộc huyện Điện Biên nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 210/KH-UBND, ngày 18/02/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em”.

Các hoạt động của Chương trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các nguồn lực vận động hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích của chương trình.

Huy động nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay của cả cộng đồng xã hội để hỗ trợ, chia sẻ giúp các cơ sở giáo dục vượt qua khó khăn, đảm bảo điều kiện tốt hơn để tổ chức hoạt động giáo dục.

2. Thực hiện cập nhật thông tin lên nền tảng Nhân đạo

Các cơ sở giáo dục chủ động, nghiêm túc cập nhật thông tin lên nền tảng Nhân đạo với ba nội dung:

Các khó khăn về nhu cầu sử dụng điện, nước: cấp TH 6 trường (13 điểm trường); cấp MN: 10 trường (22 điểm trường).

Các khó khăn về nhà vệ sinh (đối với điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh xuống cấp nhưng nay chưa có kinh phí sửa chữa, duy tu hoạt động): cấp THCS 02 trường; cấp TH 6 trường (10 điểm trường); cấp MN 02 trường (02 điểm trường).

Các khó khăn về nhu cầu thường xuyên như: tổ chức bữa ăn trưa, sách, vở, đồ dùng học tập cho trẻ mầm non, học sinh: cấp TH: 10 trường, cấp THCS 03 trường.

3. Huy động nguồn lực xã hội hóa

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Phòng GD&ĐT, các trường đã tích cực huy động, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đầu tư cho giáo dục (hỗ trợ ăn bán trú, trao học bổng, hỗ trợ đồ dùng học tập, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay, máy đo thân nhiệt, quần áo ấm, chăn ấm, chiếu, màn cho học sinh...)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND huyện Điện Biên và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã để triển khai, thực hiện Chương trình nghiêm túc.

Các cơ sở giáo dục chủ động cập nhật thông tin lên nền tảng Nhân đạo.

Ngành giáo dục huyện Điện Biên đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa nhận được sự chung tay của cả cộng đồng xã hội.

2. Hạn chế

Công tác tuyên truyền thực hiện chương trình “Điều ước cho em” tại một số đơn vị chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo về việc triển khai Chương trình “Điều ước cho em” Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Lãnh đạo Phòng (qlvb);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Đặng Quang Huy